



สรุปข้อสั่งการในการประชุมประจำเดือน  
กรมการปกครอง ครั้งที่ ๕/๒๕๖๓ ผ่านระบบ VCS  
วันจันทร์ที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ น.  
ณ ห้องประชุม ปค ๑. ชั้น ๒

เรื่อง	ข้อสั่งการ	การมอบหมาย
<p><b>๑. ข้อสั่งการ อปค.</b> (นายธนาคม จงจิริระ)</p> <p>๑.๑ บทบาทของฝ่ายปกครองในการปฏิบัติหน้าที่ตามข้อกำหนดฯ ฉบับที่ ๗ และมาตรการผ่อนคลายเป็นระยะที่ ๓</p>	<p>๑. ให้ จังหวัด/อำเภอ เน้นย้ำฝ่ายปกครองในพื้นที่ควบคุมดูแล ประชาสัมพันธ์ โดยเฉพาะการห้ามบุคคลใดที่วราชาอาณาจักรออกนอกเคหสถาน ตามข้อกำหนดฯ ฉบับที่ ๗ ลว. ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๓ ทั้งนี้ ขอให้เน้นย้ำ กน. ผอ.ย. ดำเนินการตามข้อกำหนดฯ อย่างต่อเนื่อง</p> <p>๒. ให้ จังหวัด/อำเภอ เน้นย้ำบุคลากรของฝ่ายปกครอง ที่มีหน้าที่รับผิดชอบตามองค์ประกอบของศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรค (ศปก.) ในแต่ละระดับ ได้แก่ ศปก.จ. ศปก.อ. ศปก.ต. ซึ่งมีภารกิจหน้าที่กำกับ ดูแลสถานประกอบการ กิจการ ห้าง ร้าน ให้ปฏิบัติตาม “มาตรการควบคุมหลัก” “มาตรการเสริม” ตามที่ ศบค. กำหนด ทั้งนี้ ขอเน้นย้ำให้การปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวเป็นไปตามมาตรการที่กำหนดอย่างเคร่งครัด</p>	<p>จังหวัด/อำเภอ</p> <p>จังหวัด/อำเภอ</p>
<p>๑.๒ การเดินทางกลับประเทศของแรงงานชาวมียนมา</p>	<p>- ให้ จังหวัด/อำเภอ ที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการตามแนวทางที่ มท. กำหนด ซึ่งแบ่งการดำเนินการเป็น ๓ ส่วนสำคัญ ได้แก่ ๑. จังหวัดต้นทาง ๒. จังหวัดที่เป็นพื้นที่เส้นทางผ่าน ๓. จังหวัดปลายทาง โดยเฉพาะ ๓ อำเภอที่เป็นที่ตั้งของจุดผ่านแดน คือ อ.แม่สอด จ.ตาก อ.แม่สาย จ.เชียงราย และ อ.เมืองระนอง จ.ระนอง ทั้งนี้ ขอให้บริหารจัดการพื้นที่ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ตามแนวทางที่ มท. และกระทรวงสาธารณสุขกำหนด</p>	<p>จังหวัด/อำเภอ</p>
<p>๑.๓ หลักเกณฑ์แนวทางการกำหนดสถานที่กักกันที่รัฐกำหนด พ.ศ. ๒๕๖๓</p>	<p>- ให้ ปจ./นอ. ศึกษาทำความเข้าใจหลักเกณฑ์และแนวทางที่กำหนดและปฏิบัติให้ถูกต้อง และกำชับฝ่ายปกครองไม่ให้ดำเนินการแสวงหาประโยชน์ในเรื่องดังกล่าว</p>	<p>ปจ./นอ.</p>

เรื่อง	ข้อสั่งการ	การมอบหมาย
๑.๔ การสำรวจและบันทึกข้อมูลผู้ที่ได้รับผลกระทบจากมาตรการป้องกันแก้ไขปัญหาโรค COVID-19 ในระบบ Thai QM	- ให้ ปจ./นอ. พิจารณาบูรณาการทุกภาคส่วนในพื้นที่วางแผนทางให้ความช่วยเหลือตามที่ได้มีการสำรวจและประมวลข้อมูลจากระบบ และให้ความสำคัญกับข้อมูลความต้องการจากการสำรวจ โดยกลุ่มบุคคลที่มีความต้องการเครื่องอุปโภค/บริโภค ถุงยังชีพ เป็นลำดับที่ ๑ ซึ่งมีจำนวน ๓๑๔,๕๐๗ ราย รวมถึงสามารถประยุกต์ใช้ข้อมูลจากระบบ Thai QM เพื่อการดำเนินการในเรื่องต่าง ๆ ต่อไป	ปจ./นอ.
๑.๕ การให้บริการประชาชนเกี่ยวกับงานทะเบียนและบัตรประจำตัวประชาชนรูปแบบใหม่ (New Normal)	๑. ให้ ปจ./นอ. ปรับปรุงสถานที่และปฏิบัติตามมาตรการการให้บริการประชาชนเกี่ยวกับงานทะเบียนและบัตรประจำตัวประชาชนรูปแบบใหม่ (New Normal) อย่างเคร่งครัด ทั้งก่อนเข้ารับบริการ ระหว่างเข้ารับบริการ สถานที่ให้บริการ เจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ และติดตามประเมินผลการดำเนินงาน ๒. ให้ ผตปค. ติดตามรับฟังสภาพปัญหาอุปสรรค รวมถึงรวบรวมการแก้ไขปัญหาคือโดดเด่น (Best Practice) เพื่อประชาสัมพันธ์เป็นตัวอย่างต่อไป	ปจ./นอ.  ผตปค.
๑.๖ แนวทางการดูแลสุขภาพจิตใจ และการบรรเทาความเดือดร้อนเฉพาะหน้าของประชาชนในพื้นที่	- ให้ นอ. ให้ความสำคัญ และพิจารณาดำเนินการตามกลไกและแนวทางการดำเนินการในระดับพื้นที่ตามที่ ศบค.มท. กำหนด ในการดูแลสุขภาพจิตใจของ กลุ่มเปราะบางต่าง ๆ ได้แก่ ครอบครัวที่มีผู้สูงอายุ เด็กแรกเกิด ผู้พิการ ผู้ป่วยติดเตียง รวมถึงเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน ซึ่งปฏิบัติงานมาอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ ให้วางแผนทางหรือมาตรการ เพื่อไม่ให้เกิดภาวะการขาดแคลนอาหารในพื้นที่	นอ.
๑.๗ การขับเคลื่อนงานศูนย์ดำรงธรรมอำเภอ	- ให้ ปจ./นอ. ดูแลเรื่องการแก้ไขปัญหาร้องร้องเรียน ร้องทุกข์ต่าง ๆ ที่ได้รับเรื่องไว้ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย รวมถึงให้ความสำคัญในการดูแลขวัญและกำลังใจของบุคลากรฝ่ายปกครองที่ปฏิบัติงาน เนื่องจากมีภารกิจหน้าที่ที่เพิ่มมากขึ้นจากมาตรการให้ความช่วยเหลือเยียวยาของรัฐบาล ทั้งนี้ เน้นย้ำในเรื่องถวายฎีกาขอให้เร่งรัดดำเนินการแก้ไขปัญหให้เป็นไปตามขั้นตอนด้วยความรวดเร็ว	ปจ./นอ.
๑.๘ การดำเนินการตามประกาศองค์รทางศาสนาที่ทางราชการให้การรับรอง	- ให้ นอ. ติดตามข้อมูลข่าวสาร และมาตรการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ตามแนวทางที่ มท. แจ้งและประกาศขององค์รทางศาสนาต่าง ๆ เพื่อกำกับดูแลให้ศาสนสถานและประชาชนในพื้นที่ เกิดความเข้าใจและปฏิบัติตนได้อย่างถูกต้อง	นอ.
๑.๙ การขับเคลื่อนกิจกรรมปันน้ำใจสู้ภัยโควิด-19 “ตู้ปันสุข”	- ให้ นอ. กำกับดูแล ตรวจสอบ ความเรียบร้อย โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรการที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนดอย่างเคร่งครัด โดยเฉพาะในเรื่องมาตรการเว้นระยะห่างทางสังคม (Social Distancing) ความสะอาด และถูกสุขภาวะอนามัย และขอให้ดำเนินการต่อไปจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย	นอ.

เรื่อง	ข้อสั่งการ	การมอบหมาย
๑.๑๐ การรายงานผลการดำเนินงานตาม พ.ร.บ. สํารวจการกักตุนโรคภักดิ์ พ.ศ. ๒๕๙๗	- ให้ จังหวัด/อำเภอ ดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง หากมีผลการดำเนินงานให้รายงานให้ ปค. ทราบ ทั้งนี้ สำหรับจังหวัดที่ยังไม่ได้รายงานผลการดำเนินการออกประกาศฯ ให้เร่งรัดดำเนินการตามอำนาจหน้าที่	จังหวัด/อำเภอ
๑.๑๑ การบริหารงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔	- ให้ สำนัก/กอง จัดเตรียมคำชี้แจงในประเด็นที่คาดว่าจะถูกซักถาม ผลงาน/ภารกิจของกรมที่สำคัญและเป็นที่น่าสนใจของประชาชน เพื่อเตรียมชี้แจงต่อสภาผู้แทนราษฎรตามกำหนดการ	สำนัก/กอง
๑.๑๒ การจ้างลูกจ้างเหมาบริการผู้ช่วยเหลือเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อในเขตท้องที่	- ให้ จังหวัด/อำเภอ เน้นย้ำดำเนินการตามแนวทางการกรอบระยะเวลา และกระบวนการรับสมัครที่กำหนด เพื่อให้สามารถดำเนินการจัดจ้าง ในวันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๓ ทั้งนี้ ขอให้ดำเนินการเป็นไปด้วยความโปร่งใสและไม่มีประเด็นข้อร้องเรียนใดๆ	จังหวัด/อำเภอ
๑.๑๓ การเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่	- ให้ ปจ./นอ. บริหารจัดการในพื้นที่ที่เหมาะสม มีการแบ่งสรรบุคลากรและทรัพยากร เพื่อให้สามารถแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ได้อย่างต่อเนื่อง	ปจ./นอ.
๑.๑๔ การประชาสัมพันธ์เชิงรุกในพื้นที่	- ให้ อำเภอ วางแนวทางการประชาสัมพันธ์และสร้างการรับรู้ในการปฏิบัติตนของประชาชนตามวิถีชีวิตวิถีใหม่ (New Normal) ที่ประชาชนเข้าใจง่าย และสามารถนำไปปฏิบัติตามได้อย่างถูกต้อง รวมถึงประยุกต์ใช้แนวทางหรือวิธีการทำงานกับภารกิจอื่น ๆ เช่น การป้องกันอุบัติเหตุทางถนน เป็นต้น	อำเภอ
<b>๒. ข้อสั่งการ ร.อปค.บห.</b> (นายสมหวัง พ่วงบางโพ) ๒.๑ การบริหารงบประมาณในภาพรวมของ ปค.	๑. ให้ สำนัก/กอง และจังหวัด/อำเภอ เร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ ดังนี้ ๑.๑ การเบิกจ่ายงบประมาณ ประเภทบรายจ่ายประจำ ยกเว้นแผนบุคลากร ขอให้ สำนัก/กอง จัดทำแผนการใช้จ่ายงบประมาณและวงเงินที่คาดว่าจะมีงบประมาณคงเหลือเพื่อส่งคืน ปค. ๑.๒ ติดตาม/เร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณที่สำนัก/กอง ได้ส่งเงินจัดสรรให้กับส่วนภูมิภาคดำเนินการ หากมีผลการเบิกจ่ายต่ำกว่าเป้าหมายหรือไม่สามารถดำเนินการได้ ให้พิจารณาโอนงบประมาณกลับมาตั้งจ่ายที่ส่วนกลาง และส่งคืน ปค. เพื่อนำมาใช้จ่ายในภารกิจจำเป็นเร่งด่วนต่อไป	สำนัก/กอง และจังหวัด/อำเภอ

เรื่อง	ข้อสั่งการ	การมอบหมาย
	<p>๒. ขอให้ สำนัก/กอง และจังหวัด/อำเภอ จัดทำแผนการใช้จ่ายงบประมาณ สำหรับรายการค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรมที่ยังคงเหลือทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ภายหลังจากปรับลดตามกรอบวงเงินตามมติ ครม. ตามร่าง พ.ร.บ. โอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยให้กำหนดแผนการดำเนินการตั้งแต่เดือนมิถุนายน ๒๕๖๓ จนถึงเดือนกันยายน ๒๕๖๓ หากไม่มีความจำเป็นต้องดำเนินการให้ส่งคืน ปค. ภายในวันศุกร์ที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๖๓</p>	<p>สำนัก/กอง และจังหวัด/อำเภอ</p>
<p>๒.๒ การป้องกันและการปราบปรามการทุจริต และการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมของ ปค.</p>	<p>๑. ให้ สำนัก/กอง และจังหวัด/อำเภอ กำชับให้ข้าราชการและบุคลากรในสังกัด มิให้รับหรือเรียกรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดอันอาจคำนวณเป็นเงินได้ เพื่อให้ได้มาซึ่งการอนุมัติ/อนุญาต หรือให้กระทำการหรืองดเว้นกระทำการตาม พ.ร.ก. สถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ รวมทั้งตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง</p> <p>๒. ให้ สำนัก/กอง และจังหวัด/อำเภอ เน้นย้ำการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุเกี่ยวกับภารกิจในการดำเนินการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ตามงบประมาณที่จัดสรรได้อย่างมีประสิทธิภาพ ยึดระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด ควรหลีกเลี่ยงการจัดซื้อจัดจ้างวัสดุครุภัณฑ์ที่มีราคาแพงเกินจริง หรือการนำเงิน หรือสิ่งของบริจาคมาใช้สอยแล้วตั้งงบประมาณเสมือนเป็นการจัดซื้อจัดจ้าง การขัดกันระหว่างผลประโยชน์ในลักษณะเจ้าหน้าที่ของรัฐเข้าไปเป็นคู่สัญญาของรัฐ ทุจริตการเบิกจ่ายเบี้ยเลี้ยงหรือเบิกวัสดุที่ใช้ในการปฏิบัติงานพื้นที่ ฯลฯ ทั้งนี้ ขอให้ผู้บังคับบัญชาสอดส่องดูแลการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุให้เป็นไปตามระเบียบกฎหมาย</p>	<p>สำนัก/กอง และจังหวัด/อำเภอ</p>
<p>๓. ข้อสั่งการ ร.อปค.คม. (นายศักดิ์ฤทธิ์ สลักคำ) ๓.๑ การประเมินสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ในพื้นที่</p>	<p>- ให้ สำนัก/กอง และจังหวัด/อำเภอ ประเมินสถานการณ์ตามมาตรการในช่วงที่ผ่านมา ทั้งในด้านพื้นที่กลุ่มเป้าหมาย และพฤติกรรม เพื่อเตรียมความพร้อมในการดำเนินการให้เป็นไปตามมาตรการผ่อนคลายของรัฐบาล เช่น การเปิดการเรียนการสอนของโรงเรียนในพื้นที่ ให้สำรวจและประเมินความพร้อม ทั้งการบริหารจัดการสถานที่ของโรงเรียน และสุขลักษณะอนามัยรายบุคคล เป็นต้น</p>	<p>สำนัก/กอง และจังหวัด/อำเภอ</p>

เรื่อง	ข้อสั่งการ	การมอบหมาย
	รวมถึงให้ประเมินการใช้หน้ากากของประชาชนในพื้นที่ เพื่อจัดสรรให้พอเพียง มีคุณภาพ และสร้างความรู้ความเข้าใจ ถึงวิธีการใช้หน้ากาก ซึ่งเป็นฐานวิถีชีวิตแบบใหม่ (New Normal) ฝ่ายปกครองจึงต้องสร้างให้ประชาชนมีความรู้ ความเข้าใจ เพื่อปรับให้เป็นวิถีชีวิตแบบปกติ	
๓.๒ การสร้างความรู้ความเข้าใจแก่ประชาชนในพื้นที่	- ให้ จังหวัด/อำเภอ สร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ แพลตฟอร์ม “ไทยชนะ” แก่ประชาชนในพื้นที่ให้ถูกต้อง เพื่อสร้างความร่วมมือของผู้ใช้บริการและผู้ประกอบการ ในการเข้าใช้สถานที่หรือสถานประกอบการที่มีผู้ใช้จำนวนมาก ให้เป็นไปตามมาตรการที่รัฐบาลกำหนด	จังหวัด/อำเภอ
๓.๓ การแก้ไขปัญหาเสพติดในพื้นที่	- ให้ จังหวัด/อำเภอ ปรับเปลี่ยนวิธีการทำงาน ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ “ การทำพื้นที่ปลอดภัย ให้ปลอดภัย โดยใช้ชุมชนเป็นตัวตั้ง” ซึ่งเป็นมาตรการบำบัด พื้นที่โดยใช้ชุมชนเป็นตัวตั้ง โดยชุมชนต้องวิเคราะห์พื้นที่ เสี่ยงอยู่ที่ใด กลุ่มเสี่ยงคือใคร และมีพฤติกรรมเสี่ยงอย่างไร ซึ่งจะสามารถกำหนดกลุ่มเป้าหมาย เพื่อประเมินสถานการณ์ ความสามารถหรือศักยภาพในการแก้ไขปัญหาเสพติด ระดับพื้นที่	จังหวัด/อำเภอ
๓.๔ การบริหารจัดการในพื้นที่	<p>๑. ให้ จังหวัด/อำเภอ เตรียมความพร้อมหรือแผนการ รับมือสถานการณ์ภัยพิบัติในพื้นที่ เช่น พายุฤดูฝน ดินถล่ม น้ำป่าไหลหลาก เป็นต้น</p> <p>๒. ให้ จังหวัด/อำเภอ เตรียมพื้นที่ในการกักเก็บน้ำ ในฤดูฝน รวมถึงบูรณาการกับหน่วยงานในพื้นที่ เพื่อวางแผน ในการดำเนินการกักเก็บน้ำให้มีประสิทธิภาพและการกักเก็บน้ำ ได้ปริมาณมากที่สุด</p> <p>๓. ให้ สำนัก/กอง และจังหวัด/อำเภอ บริหารข้อมูล ที่เกี่ยวข้อง เพื่อวิเคราะห์ปัญหาในพื้นที่ กลุ่มที่เป็นปัญหาและ พฤติกรรมของกลุ่ม เพื่อกำหนดแนวทางในการแก้ไขปัญหา และมอบหมายภารกิจให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ตรงตามภารกิจ</p>	จังหวัด/อำเภอ  จังหวัด/อำเภอ  สำนัก/กอง และ จังหวัด/อำเภอ
๓.๕ การสร้างความรู้ความเข้าใจภายในทีมงานฝ่ายปกครอง	- ให้ นอ. สร้างความรู้ความเข้าใจภายในทีมงาน ฝ่ายปกครอง เนื่องจากปัจจุบันเป็นสถานการณ์ไม่ปกติ ซึ่งเป็นโอกาสของฝ่ายปกครองในการแสดงความรับผิดชอบ โดยใช้สมรรถนะและความสามารถอย่างเต็มที่ เพื่อขับเคลื่อน การแก้ไขปัญหาให้ผ่านพ้นวิกฤตครั้งนี้ไปได้ด้วยดี	นอ.
๓.๖ การอภิปราย พ.ร.ก. เงินกู้ ของสภาผู้แทนราษฎร	- ให้ สำนัก/กอง และจังหวัด/อำเภอ มอบหมาย ผู้รับผิดชอบ เพื่อติดตามการอภิปราย เนื่องจากมีประเด็น ที่เกี่ยวข้องกับการแก้ไขปัญหาสถานการณ์การแพร่ระบาดของ โรค COVID-19 และภารกิจหน้าที่ของฝ่ายปกครองในพื้นที่	สำนัก/กอง และ จังหวัด/อำเภอ

เรื่อง	ข้อสั่งการ	การมอบหมาย
	หากมีประเด็นที่เกี่ยวข้อง ให้จัดทำข้อมูลและรายงานข้อมูลให้ ปค. ทราบต่อไป	
<b>๔. ข้อสั่งการ ร.อปค.ปท.</b> (นายพิริยะ ฉันทดิลก) ๔.๑ การรักษาความสงบเรียบร้อยในพื้นที่	- ให้ อำเภอกำชัยฝ้ายปกครองให้ตรวจตรา ดูแลและสอดส่องพฤติกรรมที่เกี่ยวกับการหลอกลวงต่าง ๆ การก่ออาชญากรรม เพื่อรักษาความสงบเรียบร้อยในพื้นที่	อำเภอกำชัยฝ้าย
๔.๒ การอำนวยความสะดวก	๑. ให้ อำเภอบริหารจัดการและกำหนดแนวทางในการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ของศูนย์ดำรงธรรมอำเภอกำชัยฝ้าย เช่น ร้องเรียนเกี่ยวกับมาตรการช่วยเหลือเยียวยาของรัฐบาลหรือประเด็นปัญหาความเดือดร้อนอื่น ๆ ของพี่น้องประชาชนในพื้นที่ เป็นต้น รวมทั้งให้ความสำคัญในการดูแลช่วยเหลือและกำลังใจเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน เพื่อให้ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่ง ปค. ได้สนับสนุนงบประมาณ เบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะในการลงพื้นที่ เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชน ๒. ให้ อำเภอดำเนินการตามขั้นตอนและอำนาจหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนด ในกรณีการที่เกิดปัญหาข้อพิพาททั้งทางแพ่งและทางอาญา ซึ่ง ปค. ได้จัดสรรงบประมาณ เพื่อดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง	อำเภอกำชัยฝ้าย
๔.๓ การออกไปอนุญาตอาวุธปืน	- ให้ นอ. ใช้ดุลยพินิจในการอนุมัติ/อนุญาตให้เป็นไปตามกรอบของกฎหมาย ถูกต้อง สอดคล้องและเหมาะสมต่อการบริหารจัดการ	นอ.
<b>๕. ข้อสั่งการ ร.อปค.บพ</b> (นายวินัส สีสุข) ๕.๑ การเลือกตั้งซ่อมสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเขต ๔ จังหวัดลำปาง	- ให้ สำนักทะเบียนอำเภอกำชัยฝ้าย ดำเนินการตามกรอบระยะเวลาและขั้นตอนของกฎหมาย รวมทั้งจัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานผู้รับผิดชอบงานเลือกตั้งให้ชัดเจน เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาในการเบิกจ่ายค่าตอบแทน	สำนักทะเบียนอำเภอกำชัยฝ้าย
๕.๒ การให้บริการของสำนักทะเบียนภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19	- ให้ สำนักทะเบียนอำเภอกำชัยฝ้าย เตรียมความพร้อมปรับปรุงสถานที่รูปแบบใหม่ให้เหมาะสมกับสถานการณ์ เพื่อให้บริการประชาชนที่จะมาติดต่อราชการตามปกติ ทั้งนี้ ให้ผู้บังคับบัญชาในระดับพื้นที่ กำชับการดำเนินการไม่ให้เกิดข้อร้องเรียนในการเข้ารับบริการสำนักทะเบียน	สำนักทะเบียนอำเภอกำชัยฝ้าย
๕.๓ การจัดทำบัตรประจำตัวของคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทย	- ให้ สำนักทะเบียนอำเภอกำชัยฝ้าย ประชาสัมพันธ์และรณรงค์ให้มีการดำเนินการให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด เพื่อให้สามารถติดตาม ควบคุม และสอดส่องดูแลคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทยได้สะดวกมากขึ้น	สำนักทะเบียนอำเภอกำชัยฝ้าย

เรื่อง	ข้อสั่งการ	การมอบหมาย
๕.๔ การร้องทุกข์ร้องเรียนในห้วง พ.ศ. ๒๕๖๓	- ให้ สำนักทะเบียนอำเภอ เร่งรัดดำเนินการ แก้ไขปัญหาข้อร้องทุกข์ร้องเรียน โดยเฉพาะเรื่องที่ทำลายฎีกา ให้จัดลำดับความสำคัญและเร่งรัดดำเนินการแก้ไขปัญหา เป็นกรณีพิเศษ เพื่อแก้ไขปัญหาให้แก่ประชาชนในพื้นที่	สำนักทะเบียน อำเภอ
๕.๕ การจัดทำทะเบียนบุคคลที่ไม่มี สถานะทางทะเบียนหรือบุคคลประเภทศูนย์	- ให้ นอ. ดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ของกฎหมาย ฝั่ระวังและป้องกันไม่ให้เกิดการทุจริตทางทะเบียน ที่เกี่ยวกับทะเบียนบุคคลที่ไม่มีสถานะทางทะเบียนหรือบุคคล ประเภทศูนย์ เพื่อรักษาภาพลักษณ์ของ ปค.	นอ.
๖. เรื่องที่สำนัก/กอง ขอความร่วมมือ ดำเนินการ ๖.๑ สน.อส. : การจัดสรรงบประมาณตาม แผนปฏิบัติการด้านการแก้ไขปัญหา ยาเสพติดชายแดนภาคเหนือแบบเบ็ดเสร็จ (พ.ศ. ๒๕๖๒-๒๕๖๕)	- ให้ จังหวัด/อำเภอ ดำเนินการให้เป็นไปตาม วัตถุประสงค์และเป้าหมายของโครงการฯ	จังหวัด/อำเภอ
๖.๒ วช. : ผลการใช้จ่ายงบประมาณ รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓	๑. ให้ อำเภอ เร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณให้เป็นไป ตามเป้าหมาย ๒. ให้ จังหวัด กำกับดูแลการเบิกจ่ายงบประมาณ ของอำเภอที่มีผลการเบิกจ่ายต่ำกว่าเป้าหมาย	อำเภอ จังหวัด
๖.๓ วช : การโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓	- ให้ สำนัก/กอง เตรียมความพร้อม ณ สถานที่ตั้ง เพื่อรอรับการประสานข้อมูลในการพิจารณาคำชี้แจง ในประเด็นที่เกี่ยวข้อง	สำนัก/กอง

งานการประชุม  
กลุ่มงานช่วยอำนวยความสะดวก  
สำนักงานเลขานุการกรม  
โทร. ๐-๒๒๒๖-๒๘๑๐